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	 "อิทธิพัทธ์	พีระเดชาพันธ์"	บิ๊ก	TKN			คง

เป้ายอดขายปี	62	โต	5-7%	พร้อมคาดยอด

ขาย	H2/62	โตกว่า	H1/62	หลังลุยออกสินค้า

ใหม่	พร้อมแจงหลังขายหุ้น	3.5%	ให้	Pan	

Orion	Crop	ผู้น�าด้านขนมขบเคี้ยวและเบเกอร์

รี่	หวังเพ่ิมช่องทางจัดจ�าหน่ายตปท.	พร้อม

เตรียมแถลงความร่วมมือเดือน	ก.ย.นี้

 นายอิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์ 
ประธานเจ้าหน้าบริหาร บริษัท 
เถ้าแก่น้อย ฟูด๊ แอนด์ มาร์เก็ต
ติ้ง จ�ากัด (มหาชน) หรือ TKN 

เปิดเผยว่า	บริษัทฯ	คงเป้าหมายยอดขาย

ปี	2562	เติบโตที่	5-7%	จากปี	2561	ที่ท�าได้	

5,697.41	ล้านบาท	เป็นผลจากการเติบโตใน

ช่วงคร่ึงปีหลังที่จะมีการออกผลิตภัณฑ์ใหม่	

รวมถึงการที่ราคาสาหร่ายซึ่งเป็นต้นทุนหลัก

ในผลิตภัณฑ์ปรับตัวลดลง	10%	ซึ่งจะเริ่มมี

ผลในไตรมาส	3/2562	นี้	ตลอดจนการกลับ

เข้ามาของนักท่องเที่ยวจีนที่มีแนวโน้มที่ดีขึ้น

เมื่อเทียบกับช่วงคร่ึงปีแรกที่ผ่านมา	ซึ่งคาดจะ

สามารถผลักดันให้ยอดขายและก�าไรให้ดีขึ้นได้	

โดยปัจจุบันบริษัทฯ	มีสัดส่วนจากยอดขายใน

ประเทศอยู่ที่	40%	และต่างประเทศอยู่ที่	60%

	 "ในปีนี้คาดว่าภาพรวมตลาดในประเทศ

น่าจะดีขึ้น	จากการที่นักท่องเที่ยวจีนเริ่มกลับ

เข้ามาในประเทศ	ซึ่งอาจเป็นผลจากการมี

ชุมนุมประท้วงในประเทศฮ่องกง	รวมไปถึง

การที่บริษัทฯ	ได้แต่งตั้งตัวแทนจ�าหน่ายใหม่

ในประเทศจีนในช่วงที่ผ่านมา	น่าจะสามารถ

ขายสินค้าครอบคลุมตลาดได้มากขึ้น	ซึ่งจะเป็น

ปัจจัยที่ช่วยส่งเสริมให้ผลงานในปีนี้เป็นไปตาม

เป้าหมายที่วางไว้"	นายอิทธิพัทธ์	กล่าวเพิ่ม

เติม	

	 ทั้งนี้ในช่วงครึ่งปีแรกของปี	2562	บริษัทฯ	

มียอดขายอยู่ที่	2,582	ล้านบาท	เพิ่มขึ้น	1%	

จากช่วงเดียวกันของปีก่อน	ขณะที่มีก�าไรสุทธิ

อยู่ที่	180	ล้านบาท	ลดลง	41%	จากช่วง

เดียวกันของปีก่อน	เนื่องจากยอดขายที่ไม่เป็น

ไปตามที่คาดการณ์ไว้	รวมถึงมีค่าใช้จ่ายในการ

ขายและการตลาดที่อยู่ในช่วงครึ่งปีแรกของปี

เป็นจ�านวนมาก	อย่างไรก็ตามคาดว่าจะได้ผล

ตอบรับที่ดีจากการท�าการขายและการตลาดใน

ช่วงครึ่งปีหลัง	โดยในช่วงไตรมาส	3	บริษัทฯ	

จะมีการเปิดตัวพรีเซนเตอร์ผลิตภัณฑ์ขนม

ขบเคี้ยวประเภทสาหร่ายคนใหม่	ได้แก่	SEHUN	

ศิลปินจากเทศเกาหลี	รวมถึงมีการเปิดตัว

สินค้าที่มีการร่วมมือกับแบรนด์	Pringles	และ

สินค้าประเภท	Non-Seweed	อีก	2	รายการ	

ตลอดจนมีการออกแพคเกจจิ้งใหม่ซึ่งคาดว่าจะ

สามารถเจาะตลาดลูกค้ากลุ่มเด็กในประเทศได้

	 ขณะที่ปัจจุบันบริษัทฯ	มีก�าลังการผลิต

รวมอยู่ที่	8,250	ตัน/ปี	ซึ่งมีการใช้ก�าลังการ

ผลิตอยู่ที่	65%	โดยแบ่งออกเป็นในส่วนของ

โรงงานนพวงศ์	มีก�าลังการผลิตอยู่ที่	4,700	

ตัน/ปี	ซึ่งมีการใช้ก�าลังการผลิตอยู่ที่	72%	และ

ในส่วนของโรงงานโรจนะ	มีก�าลังการผลิตอยู่

ที่	3,550	ตัน/ปี	ซึ่งมีการใช้ก�าลังการผลิตอยู่ที	่

57%

	 ขณะที่เมื่อวันที่	20	สิงหาคม	62	ที่ผ่านมา	

กลุ่มครอบครัวพีระเดชาพันธ์	ได้ขายหุ้นของ

บริษัท	เถ้าแก่น้อย	ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง	(TKN)	

จ�านวน	48.30	ล้านหุ้น	คิดเป็นสัดส่วน	3.5	%	

ของหุ้นทั้งหมดของบริษัท	ให้กับพันธมิตรทาง

ธุรกิจ	(Strategic	Partner)นั้น	บริษัทฯ	ได้ขาย

หุ้นดังกล่าวให้กับ	บริษัท	Pan	Orion	Crop	ซึ่ง

เป็นบริษัทฯใน	เครือ	Orion	Group	ในประเทศ

เกาหลี	โดยบริษัท		Pan	Orion	Crop	เป็นผู้น�า

ด้านขนมขบเคี้ยวและเบเกอร์รี่	ซึ่งมียอดขาย

ประมาณ	60,000	ล้านบาท/ปี	และมีโรงงาน	

17	แห่	งใน	4	ประเทศ	ได้แก่	เกาหลี	จีน	

เวียดนาม	และรัฐเซีย	ซึ่งคาดว่าจะสามารถเข้า

มาช่วยส่งเสริมด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย

ในต่างประเทศให้แก่บริษัทฯ	ได้มากขึ้น	ทั้งนี้

จะมีการแถลงความร่วมมือดังกล่าวในเดือน

กันยายนนี้

TKN คงเป้ายอดขายปี 62 โต 5-7% 

พร้อมคาดยอดขาย H2/62 โตกว่า H1/62 

หลังลุยออกสินค้าใหม่
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DRT ปันผลระหว่างกาล 0.20 บาทต่อหุ้น  
หลังคร่ึงปีแรกก�าไรนิวไฮท่ี 343.98 ล้านบาท

	 'บมจ.ผลิตภัณฑ์ตราเพชร	หรือ	DRT'	

ตอกย�้าเป็นหุ้นปันผลที่สร้างผลตอบแทนที่ดีให้

แก่นักลงทุนอย่างต่อเนื่อง	หลังประกาศจ่าย

เงินปันผลระหว่างกาลหุ้นละ	0.20	บาทต่อหุ้น	

คิดเป็นเงินปันผลรวมทั้งสิ้น	189.59	ล้านบาท	

จากผลการด�าเนินงานครึ่งปีแรกของปีนี้	ที่ท�า

ก�าไรสุทธิ	343.98	ล้านบาท	เพิ่มขึ้น	34.59%	

เมื่อเทียบช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา	ส่วน

แผนงานช่วงที่เหลือของปี	มุ่งรักษาอัตราการ

เดินเคร่ืองจักรอยู่ที่	80-90%	และอัตราก�าไร

ขั้นต้นอยู่ในเกณฑ์เฉลี่ย	25-27%	จากแผนการ

ตลาดภายใต้แนวคิด	สวยครบเซต	ตราเพชรทั้ง

หลัง	ตอกย�้าจุดแข็งด้านความหลากหลายของ

ผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์	'ตราเพชร'	มั่นใจทั้ง

ปีเติบโตได้ตามแผนที่วางไว้	

 นายสาธิต สุดบรรทัด ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ผลิตภัณฑ์
ตราเพชร จ�ากัด (มหาชน) หรือ 
DRT ผู้ผลิตและจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ระบบ

หลังคา	ไม้สังเคราะห์	แผ่นบอร์ด	ยิปซัม	อิฐ

มวลเบา	คานทับหลัง	เคาน์เตอร์	มวลเบา

ส�าเร็จรูปและบริการหลังการขายภายใต้

แบรนด์	'ตราเพชร'	เปิดเผยว่า	ที่ประชุมคณะ

กรรมการบริษัทฯ	เมื่อวันที่	26	สิงหาคม	2562	

มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล	

งวดผลการด�าเนินงานครึ่งปีแรก	(มกราคม-

มิถุนายน	2562)	ในอัตราหุ้นละ	0.20	บาท	

จ�านวน	947.96	ล้านหุ้น	รวมเป็นเงินที่ต้อง

จ่ายเงินปันผลรวมทั้งส้ิน	189.59	ล้านบาท	

โดยจะปิดสมุดทะเบียนการพักการโอนหุ้นเพื่อ

ก�าหนดสิทธิ์รับเงินปันผลในวันที่	9	กันยายน	

2562	และก�าหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่	20	

กันยายน	2562	

	 ทั้งนี้	การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว	เป็นการ

ช่วยตอกย�้าว่าหุ้น	DRT	เป็นหุ้นปันผลที่

สร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่นักลงทุนอย่าง

สม�่าเสมอ	จากผลการด�าเนินงานที่มีความ

โดดเด่นจากก�าไรสุทธิในช่วงครึ่งปีแรกของปี

นี้	(มกราคม-มิถุนายน	2562)	ที่ท�าได้	343.98	

ล้านบาท	เพิ่มขึ้น	34.59%	และมีรายได้รวมทั้ง

สิ้น	2,650.02	ล้านบาท	เติบโต	14.05%	เมื่อ

เทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา	ซึ่งถือ

เป็นสถิตินิวไฮและขยายตัวได้ดีกว่าเป้าหมาย

ที่วางไว้	เป็นผลมาจาก	กลยุทธ์การท�าตลาด

ภายใต้แนวคิด	'สวยครบเซต	ตราเพชรทั้งหลัง'	

ที่ตอกย�้าด้านความหลากหลายของผลิตภัณฑ	์

'ตราเพชร'	ที่สามารถน�าไปก่อสร้างบ้านได้

หลัง	รวมถึงความส�าเร็จจากการบริหารจัดการ

ด้าน	Product	Mix	และการบริหารจัดการด้าน

ต้นทุนการผลิตต่อหน่วยที่มีประสิทธิภาพ	ด้วย

การรักษาอัตราการเดินเครื่องจักรเฉลี่ย	80-

90%	ของอัตราก�าลังการผลิตโดยรวม	จึงช่วย

สนับสนุนอัตราการท�าก�าไรสุทธิได้ดี	

	 "ผลการด�าเนินงานที่โดดเด่นของ	DRT	ใน

ช่วงครึ่งปีแรกที่ท�าก�าไรสุทธิสูงถึง	343.98	

ล้านบาท	เพิ่มขึ้นจากปีก่อนถึง	34.59%	ซึ่ง

เป็นสถิตินิวไฮของเรา	ดังนั้นทางบอร์ดฯ	จึง

อนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตรา	0.20	

บาทต่อหุ้น	หรือคิดเป็น	57.14%	ของก�าไรสุทธิ

ต่อหุ้น	ซึ่งสูงกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลที่

จะจ่ายไม่ต�่ากว่า	50%	ของก�าไรสุทธิ	ที่ตอกย�้า

ให้แก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนได้รับรู้ว่า	หุ้น	DRT	

เป็นหุ้นปันผลที่สร้างผลตอบแทนที่ดีจากการ

ลงทุนอย่างสม�่าเสมอ"	นายสาธิต	กล่าว	

	 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	DRT	กล่าว

ว่า	ส่วนแผนงานช่วงที่เหลือของปีนี้	บริษัทฯ	

ยังคงมุ่งรักษา	ขีดความสามารถการแข่งขัน

จากกลยุทธ์การด�าเนินธุรกิจ	โดยมีเป้าหมาย

ต้องการรักษาอัตราการท�าก�าไรขั้นต้นให้อยู่

ในเกณฑ์ที่ดี	จากแผนงานรักษาอัตราการ

เดินเครื่องจักรที่ระดับ	80-90%	และบริหาร	

Product	Mix	ที่ดี	ซึ่งจะส่งผลดีต่อผลการ

ด�าเนินงานในปีนี้	ที่คาดว่าจะขยายตัวไม่ต�่ากว่า	

5%	ได้ตามเผนที่วางไว้
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 บริษัท มั่นคงเคหะการ จ�ากัด 
(มหาชน) หรือ MK	บริษัทผู้พัฒนา

อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการขาย	ภายใต้แบรนด์	

“ชวนช่ืน”	รุกตลาดเช่าและการบริการ	มุ่ง

เป้าขยายธุรกิจเพ่ือเช่าและการบริการ	หรือ	

Recurring	income	เพ่ือเสริมดันสัดส่วนก�าไร

อยู่ที่อัตราส่วน	50:50	ตามแผนธุรกิจ	5	ปี	

เผยถึงความคืบหน้าธุรกิจโรงงานและคลัง

สินค้าให้เช่า	Bangkok	Free	Trade	Zone	

ย่านบางนา-ตราด	กม.23	ภายใต้การบริหาร

งานของ	บริษัท	พรอสเพค	ดีเวลลอปเมนท์	

จ�ากัด	บริษัทในเครือ	ที่สามารถสร้างรายได้

สะสมถึง	730	ล้านบาท	นับตั้งแต่ปี	2559	–	

2561	โดยคาดว่าในปีนี้จะสามารถสร้าง	รายได้

เพิ่มอีก	340	ล้านบาท	พร้อมขยายพื้นที่ให้เช่า

เต็ม	350	ไร่	ในปี	2563	ซึ่งจะส่งผลให้รายได้

เติบโตขึ้นอีก	70%	หรือคิดเป็น	580	ล้านบาท

ในปี	2564เล็งพ้ืนที่ข้างเคียงเตรียมขยายเฟส

ใหม่	รองรับลูกค้าที่มาใช้บริการเช่าพื้นที่เพิ่ม

มากขึ้น

 นางสาวรัชนี มหัตเดชกุล 
กรรมการผู้จัดการ บริษัท พรอส
เพค ดีเวลลอปเมนท์ จ�ากัด	เผยว่า	

ธุรกิจโรงงานและคลังสินค้าให้เช่า	โครงการ	

Bangkok	Free	Trade	Zone	นับได้ว่าเป็น

ธุรกิจที่สร้างรายได้หมุนเวียนให้กับ	MK	ได้

เป็นอย่างดีและต่อเนื่อง	โดยตลอด	3	ปีที่ผ่าน

มาสามารถสร้างรายได้ได้มากถึง	730	ล้าน

บาท		โดยในปี	62	นี้		มีแผนพัฒนาเพิ่มเป็น	

200,000	ตารางเมตร	และมีแผนพัฒนาให้มี

พื้นที่เช่าเต็ม	285,000	ตารางเมตร	ในปี	64	

คาดการณ์รายได้จะเติบโตขึ้นอีก	70%	หรือ	คิด

เป็น	580	ล้านบาท	โดยกลุ่มผู้เช่าหลักจะเป็น

ชาวต่างชาติ		ได้แก่		ญี่ปุ่น	27%	,	อันดับ	2	

ยุโรป	24%	,	อันดับ	3	ไทย	21%	รองลงมา	

คือ	ลูกค้าเอเชีย	(ไม่รวมไทยและญี่ปุ่น)	19%	

และสุดท้าย	คือ	โอเชียเนีย-อเมริกา	อีก	9%

	 “การด�าเนินงานของเราในช่วง	3	ปีที่ผ่าน

มา	ถือว่าเป็นช่วงท�าการตลาด	ซึ่งทั้งหมด

ทยอยเห็นผลในปีนี้	โดยลูกค้าส่วนใหญ่เข้ามา

จากทางเวปไซต์,	Agent	และเป็นลูกค้าที่เราได้

พบระหว่างที่ไปออกบูธ	ท�าให้โครงการของเรา

เป็นที่รู้จักเป็นอย่างดี	จากประมาณการด้าน

การด�าเนินงานที่ผ่านมาของทางบริษัทฯพบ

ว่าที่นี้มี	Occupancy	Rate	อยู่ไม่ต�่ากว่า	90%	

ท�าให้เรามั่นใจว่าโครงการจะได้รับการตอบรับ

ที่ดีจากกลุ่มลูกค้าทั้งไทยและต่างชาติอย่าง

แน่นอน”

	 โครงการ	Bangkok	Free	Trade	Zone	

ตั้งอยู่ที่	บางนาตราด	กม.23	เป็นพื้นที่โรงงาน

และคลังสินค้าที่มีการขออนุญาตให้เป็น	Free	

Zone	สามารถรองรับความต้องการของลูกค้า

ที่เข้ามาเช่าพื้นที่	โดยสามารถเลือกได้ทั้งส่วน

ที่เป็น	Free	Zone	หรือ	ส่วนที่เป็น	General	

Zone	ซึ่งภายใน	Bangkok	Free	Trade	Zone	

นี้	เรามีอาคารให้เช่าแบ่งเป็น	2	ประเภท	คือ	

1)	อาคารคลังสินค้า	และ	2)	อาคารโรงงาน	

เนื่องจากบริเวณที่ตั้งโครงการเป็นพื้นที่สีม่วง	

ท�าให้ผู้ประกอบการสามารถสร้างโรงงานใน

พื้นที่นี้ได้โดยไม่ต้องกังวลเรื่องการขออนุญาต	

ส�าหรับ	Bangkok	Free	Trade	Zone	พื้นที่

ทั้งหมดในโครงการมีทั้งสิ้น	1,000	ไร่	ซึ่ง	

700	ไร่	เป็นพื้นที่เพื่อการเช่า	หรือ	Leasable	

Area	โดยอีก	300	ไร่	คือ	พื้นที่เพื่อการ

สาธารณูปโภค	อาทิ	ถนนสาธารณะ	โรงบ�าบัด

น�้าเสีย	และส่วนการรักษาความปลอดภัย

ภายในโครงการ	เป็นต้น	(มีต่อ)

MK เผย “Bangkok Free Trade Zone” 
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พร้อมโตเป็น 580 ลบ. หรืออีก 70% ภายในปี 64

10 www.HoonInside.com 27  August  2019

http://www.epco.co.th


	 จุดเด่นของโครงการ	Bangkok	Free	

Trade	Zone	คือ	เป็นโครงการที่มีทั้งส่วนที่

เป็น	Free	Zone	และ	General	Zone	มีพื้นที่

ในการบริการทั้งในส่วนที่เป็นคลังสินค้าและ

โรงงานให้เช่า	มีระบบการดูแลรักษาความ

ปลอดภัยที่สมบูรณ์แบบ	บนพื้นที่ขนาดใหญ่

กว่า	1,000	ไร่	ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่สีม่วงที่

ใหญ่ที่สุดในย่านนี้	สามารถเดินทางเข้าออก

ได้	2	เส้นทาง	คือ	ถนนบางนา-ตราด	กม.

23	และ	ถนนบางนา-ตราด	กม.19		และมี

การคมนาคมที่สะดวก		โดยห่างจากท่าเรือ

คลองเตยเพียง	23	กิโลเมตร	ห่างจากสนาม

บินสุวรรณภูมิเพียง	17	กิโลเมตร	และห่างจาก

ท่าเรือแหลมฉบังเพียง	90	กิโลเมตร	ทั้งนี้

เมื่อเดินทางไปยังเขตโครงการพัฒนาระเบียง

เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก	(EEC)	เพียง	50	

กิโลเมตร	มีบริการเสริมอ�านวยความสะดวก

ที่เตรียมไว้ส�าหรับผู้ประกอบการทั้งไทยและ

ต่างชาติ	อาทิ	Consulting	Service	ที่บริการ

ให้ค�าปรึกษาเรื่องการขออนุญาตประกอบ

ธุรกิจในประเทศไทย	ขั้นตอนการเตรียมความ

พร้อมในการท�าธุรกิจ	เอกสารประกอบ	และ

ให้ค�าปรึกษาด้านการขอใบอนุญาตเป็นผู้

ประกอบกิจการในเขตปลอกอากร	(กศก.	185)	

เป็นต้น	นอกจากนี้ทางโครงการยังมีระบบ

สาธารณูปโภคภายในโครงการอย่างครบครัน	

ไม่ว่าจะเป็น	ระบบการบ�าบัดน�้าเสีย	ระบบ

ป้องกันน�้าท่วม	ระบบรักษาความปลอดภัยและ

ดูแลความสะอาดภายในโครงการ	และ	ยังมีโซน

ร้านค้า	ร้านอาหาร	และบริการด้านศุลกากร

ส�าหรับการบริการผู้เช่าอีกด้วย		

	 “ถ้ามองในด้านความเสี่ยงและการแข่งขัน	

เรามองว่า	Bangkok	Free	Trade	Zone	เป็น

โครงการที่ยังมีความเสี่ยงต�่า	เนื่องจากเป็น

โครงการที่มีจุดเด่นครบ	มีโลโคชั่นที่ดี	ท�าให้เรา

ไม่ได้กังวลเรื่องลูกค้าที่เข้ามาเช่านัก	แต่หาก

มองในด้านการเติบโตของธุรกิจนี้	เรายังคง

ต้องหาที่ดินเพื่อพัฒนาเป็นโครงการประเภท

คลังสินค้าและโรงงานให้เช่าอย่างต่อเนื่อง	เพื่อ

ขยายการเติบโตของธุรกิจและการเติบโตของ

เราได้ในแง่ของการสร้าง	Recurring	Income	

ให้กับบริษัทแม่	ดังนั้น		เรายังคงมองหาโอกาส	

มองหาที่ดินที่เหมาะสมเพื่อขยายธุรกิจนี้ต่อ

ไป”	นางสาวรัชนี	มหัตเดชกุล	กล่าวปิดท้าย

	 ส�าหรับผลประกอบการครึ่งปีแรกของ	

บริษัท	มั่นคงเคหะการ	จ�ากัด	(มหาชน)	ท�า

รายได้	2,970	ล้านบาท	เพิ่มขึ้น	323	ล้านบาท	

ก�าไรสุทธิครึ่งปีแรกอยู่ที่	258.7	ล้านบาท	หรือ

คิดเป็นก�าไรเพิ่ม	51.5%	โดยพบว่าธุรกิจให้

เช่าและบริการเติบโตร้อนแรงและมีอัตราการ

เติบโตอย่างต่อเนื่อง	ท�าให้มีสัดส่วนก�าไรขั้นต้น

ที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญ	โดยสัดส่วนก�าไรขั้น

ต้นจากธุรกิจให้เช่าและธุรกิจบริการในไตรมาส	

2	ปรับเพิ่มสูงขึ้นเป็น	30.3%	โดยคาดว่า

สัดส่วนก�าไรขั้นต้นของธุรกิจฝั่งเพื่อขายกับฝั่ง

เพื่อเช่าและการบริการ	จะมีสัดส่วนเป็น	50:50	

ตามแผนธุรกิจ	5	ปี
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EA ม่ันใจผลงาน H2/62 ดีกว่า H1/62 
หลังเข้าไฮน์ซีซั่น - รับรู้โครงการหนุมานเต็มท่ี

	 EA	มั่นใจผลงาน	H2/62	ดีกว่า	H1/62	หลัง

เข้าไฮน์ซีซั่น	-	รับรู้โครงการหนุมานเต็มท่ี	ระบุมี

แผนออกหุ้นกู้	3	พันลบ.	อายุ	7	ปี	คาดชัดเจน	

ต.ค.62		

 นายอมร ทรัพย์ทวีกุล รอง
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร บริษัท 
พลังงานบริสุทธิ์ จ�ากัด (มหาชน) 
หรือ EA เปิดเผยว่า	บริษัทฯคาดว่าผลการ
ด�าเนินงานครึ่งปีหลังของปี	2562	จะดีกว่าคร่ึง

ปีแรก	เนื่องจาก	เข้าสู่ช่วงไฮซีซั่นของธุรกิจท่ี

กระแสลมจะดีกว่าครึ่งปีแรก	รวมถึงบริษัทฯจะ

มีการรับรู้รายได้จากโครงการหนุมาน	ก�าลังการ

ผลิต	จ.ชัยภูมิ	260	เมกะวัตต์	เข้ามาแบบเต็มปี

ด้วยเช่นกัน	

	 ท้ังนี้	บริษัทฯยังคงเป้าหมายรายได้ปี	2562	

ไว้ท่ี	15,000	ล้านบาท	และปี	2563	ไว้ท่ี	20,000	

ล้านบาท	ตามการรับรู้รายได้จากการจ�าหน่าย

ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์	(COD)	ครบท้ัง	664	เมกะวัตต์	

ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทฯตั้งไว้	โดยแบ่ง

เป็น	โรงไฟฟ้าพลังงานลม	โครงการหาดกังหัน	

126	เมกะวัตต์	,โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์	

278	เมกะวัตต์	และจากโครงการหนุมาน	260	

เมกะวัตต์

	 อีกทั้ง	บริษัทฯคาดว่าจะสามารถรับรู้รายได้

จากธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายรถยนต์ไฟฟ้า	(EV)	

ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯมีลูกค้าสั่งจองมาแล้วกว่า	

4,500	คัน	ซึ่งคาดว่าจะสามารถทยอยส่งมอบ

ได้ในต้นปี	2563		ส่วนธุรกิจบริการชาร์ตรถยนต์

ไฟฟ้า(EV	Charging)	ปัจจุบันบริษัทฯมีจุดชาร์ต

ท้ังสิ้น	46	จังหวัดทั่วประเทศ	และมีหัวชาร์ต	

จ�านวน	787	หัว		โดยบริษัทตั้งเป้าจะมาสถานานี

ชาร์ตท้ังสิ้น	1,000	สถานี	ทั่วประเทศภายในปีนี้		

	 ขณะที่	ธุรกิจเรือไฟฟ้านั้น	บริษัทฯได้จัดตั้ง

บริษัทย่อยชื่อ	"บริษัท	อี	สมาร์ท	ทรานสปอร์ต	

จ�ากัด"	(E	Smart	Transport	Co.,	Ltd.)	เพื่อ

ด�าเนินธุรกิจ	เรือโดยสารและเรือท่องเที่ยว	เพื่อ

เตรียมการจะเปิดให้บริการรับส่งผู้โดยสารใน

แม่น�้าเจ้าพระยาจากท่าน�้านนทบุรี	ไปยังท่าน�้า

วัดราชสิงขร	ระยะทางรวม	20	กิโลเมตร	ซึ่ง

จะเป็นการเดินทางที่ใช้เวลาไม่ถึง	40	นาที	อยู่

ระหว่างการผลิตเรือน�าร่อง	คาดว่าจะแล้วเสร็จ

ในเดือนตุลาคมนี้และเตรียมเปิดทดลองใช้ใน

ปลายปีอย่างแน่นอน	ส่วนที่เหลือจะทะยอยผลิต

เพ่ือน�ามาให้บริการตั้งแต่ปลายปีนี้จนถึงต้นปี

หน้า	ด้วยงบประมาณรวม	1	พันล้านบาท	

	 ส่วนธุรกิจ	ไบโอดีเซล	(B100)	ขณะนี้ยังเกิด

ปัญหาปาล์มดิบล้นตลาด	หลังจากสหภาพยุโรป

(EU)	ได้ออกมารณรงค์ลดใช้ผลิตภัณฑ์จากน�้ามัน

ปาล์มเนื่องจากมองว่าท�าลายสุขภาพ	จึงส่งผล

ให้ปาฃ์มส่งออกไม่ได้ราคาจึงต�่าลงมา	โดยครึ่ง

ปีแรกท่ีผ่านมา	บริษัทฯมีปริมาณการขายน�้ามัน

ปาล์มอยู่ที่	100	ล้านลิตร	ถึงแม้วอลลุ่มการขาย

จะเพิ่มแต่ว่าราคาขายต่อหน่วยลดลงจากปัญหา

ดังกล่าว	และปัจจุบันบริษัทฯอยู่ระหว่างก่อสร้าง

โรงงงานแห่งหม่	เพื่อผลิต	Green	Diesel	ที่

จังหวัดระยอง	คาดว่าจะแล้วเสร็จปลายปี	2562	

และสมารถเริ่มด�าเนินการเชิงพาณิชย์ตั้งแต	่

ไตรมาส1/2563	เป็นต้นไป	

	 ด้านธุรกิจแบตเตอรี่	(Ennergy	Storage)	

บริษัทฯตั้งเป้าที่จะมี	50	Gwh	แต่ด้วยเม็ดเงิน

จ�านวน	1	แสนล้านบาท	ท�าให้บริษัทฯพิจารณา

ว่าจะมีความเสี่ยงมากเกินไป		บริษัทฯจึงได้ทยอย

ลงทุนจากขนาดเล็ก	เริ่มที่	1	Gwh	เป็นต้นไป	

โดยปัจจุับนอยู่ระหว่างเตรียมการก่อสร้างและสั่ง

ซื้อเครื่องจักร	คาดว่าโรงงานจะแล้วเสร็จไตรมาส	

1/2563	และสามารถรับรู้เป็นรายได้ตั้งแต่

ไตรมาส	2/2563	เป็นต้นไป	

	 นายอมร	กล่าวเพิ่มเติมว่า	บริษัทฯมีแผน

ออกหุ้นกู้	มูลค่า	3,000	ล้านบาท	อายุ	7	ปี	เพื่อ

ขายให้แก่ธนาคารพัฒนาเอเชีย	โดยคาดว่าจะ

ได้รับความชัดเจนเดือนตุลาคมนี้	หลังจากที่	ใน

เดือนกรกฎาคมและสิงหาคม	ที่ผ่านมา	บริษัทได้

ออกหุ้นกู้	2	ครั้ง	รวม	5	ชุด		เป็นหุ้นกู้ไม่ด้อย

สิทธิและไม่มีหลักประกัน	มูลค่ารวมทั้งสิ้น	7	พัน

ล้านบาท	เพื่อน�าไปใช้ช�าระค่าใช้จ่ายลงทุนของ

โครงการหนุมาน	

	 “แผนการด�าเนินงานในช่วงที่เหลือของปี

นี้	และในปีหน้า	บริษัทฯ	ตั้งงบลงทุนไว้ที่	9,200	

ล้านบาท	โดยเน้นน�้าหนักไปที่โครงการผลิต

แบตเตอรี่ลิเที่ยมไอออนเฟสแรก	ขนาดก�าลัง

การผลิต	1	GWh	ด้วยงบประมาณการลงทุน	

5,000	ล้านบาท	เราต่อยอดธุรกิจใหม่โดยใช้

แบตเตอรี่เป็นพื้นฐาน	ซึ่งเราถือเป็นเจ้าแรกของ

ประเทศไทย	ที่เข้ามารุกธุรกิจรถยนต์ไฟฟ้าและ

เรือไฟฟ้า	ที่ออกแบบและผลิตโดยคนไทย	ใช้

เทคโนโลยีแบตเตอรี่ของกลุ่ม	EA	ร่วมกับชิ้นส่วน

อื่นๆ	ที่เป็นของไทยทั้งหมด	นอกจากนี้	ยังอยู่

ระหว่างการลงทุนสร้างโรงผลิตกรีนดีเซล	และ

พีซีเอ็มที่เป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มขั้นสูงและเป็น

ลิขสิทธิ์ของกลุ่มบริษัทเอง	ส�าหรับท�าตลาดส่ง

ออกและทดแทนการน�าเข้า	และมั่นใจว่าหากทุก

อย่างเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้จะเป็น	New	

S-curve	ของเราที่จะช่วยผลักดันรายได้	และ

ก�าไรของบริษัทฯ	ในปี	2563	นิวไฮต่อเนื่อง”	นาย

อมร	กล่าว

12 www.HoonInside.com 27  August  2019

http://www.eurekadesign.co.th




บลจ.บัวหลวง เปิดตัวฟันด์ออฟฟันด์ที่ลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน

และอสังหาริมทรัพย์ ‘B-IR-FOF’ IPO 27 ส.ค. - 3 ก.ย.นี้ 

	 กองทุนบัวหลวงเสนอขาย	IPO	“กองทุนเปิดฟันด์ออฟฟันด์บัว

หลวงโครงสร้างพื้นฐานและอสังหาริมทรัพย์”	(B-IR-FOF)	

เพื่อเติมเต็มความต้องการจัดสรรเงินลงทุนในสินทรัพย์

ทางเลือก	ทั้งในประเทศและต่างประเทศ	ท่ามกลางแนว

โน้มดอกเบี้ยที่ยังคงอยู่ในระดับต�่าต่อเนื่อง

 นายพีรพงศ์ จิระเสวีจินดา ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุนรวม บัวหลวง จ�ากัด หรือ กองทุน
บัวหลวง เปิดเผยว่า	กองทุนเปิดฟันด์ออฟฟันด์บัว

หลวงโครงสร้างพื้นฐานและอสังหาริมทรัพย์	

หรือ	กองทุน	B-IR-FOF	จะเสนอ

ขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	(IPO)	ใน

ระหว่างวันที่	27	สิงหาคม	–	3	

กันยายน	2562	นับเป็นครั้งแรกที่

กองทุนบัวหลวงเปิดตัวกองทุน

รวมประเภทฟันด์ออฟฟันด์ที่จะ

ไปลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน

และอสังหาริมทรัพย์	ผ่าน

หน่วยลงทุนของกองทุนรวม

หลายกองทุน	ทั้งในประเทศ

และต่างประเทศ

	 “เราออกกองทุน

นี้	ตามเสียงเรียกร้อง

ของลูกค้าและนักลงทุนที่

ต้องการจัดสรรเงินลงทุน

ส่วนหนึ่งไปยังสินทรัพย์ทาง

เลือกที่มีเป้าหมายจะให้ผล

ตอบแทนในระดับความเสี่ยงที่

ต�่ากว่าหุ้น	แต่สูงกว่าตราสารหนี้”	นายพีรพงศ์	กล่าว		

	 B-IR-FOF	จะลงทุนผ่านกองทุนรวมหลาย

กองทุน	ทั้งในประเทศและต่างประเทศที่เป็นกองทุน

รวมอสังหาริมทรัพย์	(Property	Fund)	ทรัสต์เพื่อ

การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์	(REITs)	กองทุนรวม

โครงสร้างพื้นฐาน	(Infrastructure	Fund)	และ

กองทุนรวมอีทีเอฟ	(ETF)	ที่เน้นลงทุนหน่วยลงทุน

ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์	ทรัสต์เพื่อการลงทุนใน

อสังหาริมทรัพย์	หรือกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน	ทั้งนี้	

จะลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวโดยเฉลี่ยใน

รอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ	80%	

ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	(NAV)	

ของกองทุนรวม	B-IR-FOF	

 

	นายพีรพงศ์	กล่าวว่า	จุดเด่น

ของ	B-IR-FOF	คือ	ท�าให้นัก

ลงทุนสามารถกระจายการ

ลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือกที่มี

รายได้จากธุรกิจที่มีศักยภาพ

ได้หลากหลายมากขึ้น	เช่น	

ส�านักงาน	ศูนย์การค้า	

โรงงาน	คลังเก็บสินค้า	

เซอร์วิส	อพาร์ทเมนท์	

โรงแรม	ศูนย์การประชุม	

ศูนย์กระจายสินค้าขนาด

ใหญ่	และโครงสร้างพื้น

ฐานส�าคัญของประเทศ

14 www.HoonInside.com 27  August  2019

http://www.pst.co.th


กรมบัญชีกลางเตรียมเชื่อมโยงข้อมูลการรับช�าระเงินรายได้

กับระบบ Biz Portal ของส�านักงาน ก.พ.ร.

 นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ 
อธิบดีกรมบัญชีกลาง	เปิดเผยว่า	

กรมบัญชีกลางได้ด�าเนินโครงการระบบการรับ

ช�าระเงินกลางของบริการภาครัฐ	(e-Payment	

Portal	of	Government)	ภายใต้แผน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบ

การรับช�าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ	

(National	e-Payment	Master	Plan)	ของ

รัฐบาล	เพื่อเพิ่มช่องทางการรับช�าระเงินรายได้

และเงินอื่นจากประชาชนและภาคธุรกิจ	ให้กับ

หน่วยงานภาครัฐ	และน�าเงินดังกล่าว

	 ส่งคลังหรือฝากคลังด้วยอิเล็กทรอนิกส์	

พร้อมทั้งบันทึกข้อมูลการรับเงินและน�าเงินส่ง

คลังหรือฝากคลังในระบบ	GFMIS	โดยอัตโนมัติ	

ซึ่งช่วยลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานให้แก่เจ้า

หน้าที่ของส่วนราชการ	และได้เริ่มใช้งานตั้งแต่

เดือนพฤษภาคม	2562	เป็นต้นมา	โดยมีกรม

โรงงานอุตสาหกรรม	และกรมธนารักษ์	เป็น

หน่วยงานน�าร่องในการรับเงินและน�าเงินส่งคลัง

ผ่านระบบการรับช�าระเงินกลางฯ	ตามหนังสือ

กระทรวงการคลัง	ด่วนที่สุด	ที่	กค	0402.2/ว	

31	ลงวันที่	17	เมษายน	2562	และเตรียมขยาย

ผลให้ส่วนราชการต่าง	ๆ	ต่อไป

	 นอกจากนี้	กรมบัญชีกลางยังได้พัฒนา

ระบบการรับช�าระเงินกลางฯ	ให้เชื่อมโยงข้อมูล

กับระบบการให้บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จทาง

อิเล็กทรอนิกส์	(Biz	Portal)	ของส�านักงาน	

ก.พ.ร.	ซึ่งเป็นระบบกลางในการให้บริการ

ด้านการออกหนังสือรับรอง	ใบอนุญาต	และ

เอกสารต่าง	ๆ	แบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์	

เพื่ออ�านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนหรือผู้

ประกอบการ	ตั้งแต่การขอยื่นค�าขอและเอกสาร

ประกอบ	การช�าระค่าธรรมเนียม	การออกใบ

อนุญาตผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์	เป็นการบู

รณาการท�างานร่วมกันโดยทั้ง	2	ระบบจะเชื่อม

โยงข้อมูลกันในขั้นตอนการรับช�าระเงิน	กล่าว

คือ	ผู้รับบริการจะยื่นค�าขออนุญาตและเอกสาร

ที่เกี่ยวข้องผ่านระบบ	Biz	Portal	เมื่อหน่วย

งานภาครัฐที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อมูลถูกต้อง

แล้ว	หน่วยงานภาครัฐสามารถสร้างใบแจ้ง

การช�าระ	(Bill	Payment)	ที่มีรหัสอ้างอิงของ

ระบบการรับช�าระเงินกลางฯ	ส่งให้ผู้รับบริการ

ทาง	e-Mail	เพื่อให้ผู้รับบริการน�าไปช�าระเงินค่า

ธรรมเนียมการขอใบอนุญาตดังกล่าวผ่านช่อง

ทางที่ก�าหนด	โดยระบบการรับช�าระเงินกลางฯ	

จะส่งข้อมูลการรับช�าระเงินกลับไปยังระบบ	Biz	

Portal	เพื่อให้หน่วยงานออกเอกสารต่าง	ๆ	ให้

แก่ผู้รับบริการ	ในขณะเดียวกัน	ระบบจะน�าเงิน

รายได้หรือเงินอื่นดังกล่าวส่งคลังหรือฝากคลัง	

พร้อมทั้งบันทึกบัญชีในระบบ	GFMIS	ให้โดย

อัตโนมัติ	ซึ่งในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562	

	 ได้คัดเลือกกรมปศุสัตว์	และกรมสนับสนุน

บริการสุขภาพ	เป็นหน่วยงานน�าร่องในการ

เชื่อมโยงข้อมูลการรับช�าระเงินรายได้และเงินอื่น

ของระบบการรับช�าระเงินกลางฯ	กับระบบ	Biz	

Portal	และจะขยายผลการใช้ระบบงานให้กับ

หน่วยงานภายใต้ระบบ	Biz	Portal	ต่อไป

 

	 ทั้งนี้	กรมบัญชีกลางได้ก�าหนดหลักเกณฑ์

และวิธีปฏิบัติในการรับเงินและการน�าเงินส่ง

คลังส�าหรับส่วนราชการที่ใช้บริการด้านการออก

หนังสือรับรอง	ใบอนุญาต	และเอกสารต่าง	ๆ	

ในระบบ	Biz	Portal	ตามหนังสือกระทรวงการ

คลัง	ด่วนที่สุด	ที่	กค	0402.2/ว	80	ลงวันที่	31	

กรกฎาคม	2562	แล้ว
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ผู้ถือหน่วยกองทุน JASIF อนุมัติลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 1 

มูลค่ารวมไม่เกิน 3.8 หมื่นล้านบาท

	 เข้าซื้อทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานประเภท

ใยแก้วน�าแสงจ�านวนไม่เกิน	7	แสนคอร์กิโลเมตร	

หนุนการเติบโตต่อเนื่อง	พร้อมขยายสัญญาเช่า

หลักของทรัพย์สินเดิม	สร้างความมั่นคงรายได้ค่า

เช่าในระยะยาว

	 กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์

อินเทอร์เน็ต	จัสมิน	(‘กองทุนฯ’	หรือ	‘JASIF’)	ได้

รับไฟเขียวจากผู้ถือหน่วยเข้าลงทุนในทรัพย์สิน

กิจการโครงสร้างพื้นฐานประเภททรัพย์สิน

เส้นใยแก้วน�าแสงเพิ่มเติมครั้งที่	1	จาก	‘ทริปเปิล

ที	บรอดแบนด์’	มูลค่ารวมไม่เกิน	38,000	ล้าน

บาท	(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	และอนุมัติเพิ่มทุน

จดทะเบียนรวมไม่เกิน	24,629	ล้านบาท	เตรียม

เสนอขายหน่วยลงทุนใหม่จ�านวนไม่เกิน	2,500	

ล้านหน่วย	แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่มีรายชื่อในสมุด

ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามสัดส่วนการถือ

หน่วยลงทุน	เพื่อรองรับการลงทุนเพิ่มเติมในครั้ง

นี้	พร้อมขยายเวลาสัญญาเช่าหลักของสินทรัพย์

เดิม	ช่วยสร้างความมั่นคงของรายได้จากค่าเช่าที่

ยาวนานขึ้น	

 นายพรชลิต พลอยกระจ่าง 
รองกรรมการผู้จัดการ Head of 
Real Estate & Infrastructure 
Investment บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ�ากัด 
หรือ กองทุนบัวหลวง	ในฐานะบริษัท

จัดการกองทุนฯ	หรือ	Jasmine	Broadband	

Internet	Infrastructure	Fund	(JASIF)	เปิด

เผยว่า	เมื่อวันที่	23	สิงหาคม	2562	ที่ผ่านมา	ที่

ประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนรวมฯ	

ครั้งที่	1/2562	มีมติอนุมัติให้กองทุนฯ	เข้าลงทุน

ในกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน

ประเภททรัพย์สินใยแก้วน�าแสงเพิ่มเติมจ�านวน

ไม่เกิน	700,000	คอร์กิโลเมตร	และจัดหาผล

ประโยชน์จากทรัพย์สินที่ลงทุนเพิ่มเติมครั้ง

ที่	1	จากบริษัท	ทริปเปิลที	บรอดแบนด์	จ�ากัด	

(มหาชน)	หรือ	TTTBB	มูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน	

38,000	ล้านบาท	(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	และ

อนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของกองทุนฯ	รวมไม่เกิน	

24,629	ล้านบาท	และขอสินเชื่อจากสถาบันการ

เงินไม่เกิน	18,160	ล้านบาท	เพื่อใช้เป็นเงินทุน

ส่วนหนึ่งส�าหรับซื้อกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินใหม่และ

ใช้ช�าระภาษีมูลค่าเพิ่มจากการเข้าซื้อทรัพย์สินใน

ครั้งนี้			

	 การเข้าลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่	1	นี้	เป็นไป

ตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกองทุนฯ	ที่

ต้องการเข้าลงทุนในกิจการโครงสร้างพื้นฐาน

ประเภทโทรคมนาคม	ที่มีศักยภาพในการสร้างผล

ตอบแทนเพื่อเป็นรายได้ให้แก่กองทุนฯ	และกอง

ทุนฯ	สามารถจ่ายผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วย

ลงทุนในระยะยาว	ประกอบกับการคาดการณ์แนว

โน้มและโอกาสขยายตัวของธุรกิจบรอดแบนด์

อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยยังมีอยู่มาก	ดังนั้น	

การลงทุนในทรัพย์สินส่วนเพิ่มดังกล่าว	จะท�าให้

กองทุนฯ	มีรายได้และผลตอบแทนเพิ่มขึ้นและ

สามารถจ่ายผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนใน

ระยะยาวได้มากขึ้น	(มีต่อ)
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ผู้ถือหน่วยกองทุน JASIF อนุมัติลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 1 

มูลค่ารวมไม่เกิน 3.8 หมื่นล้านบาท

	 ส�าหรับทรัพย์สินใหม่ที่กองทุนฯ	จะ

เข้าลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่	1	เป็นการลงทุนใน

โครงสร้างพื้นฐานประเภททรัพย์สินเส้นใยแก้ว

น�าแสง	(Optical	Fiber	Cable	หรือ	FOC)	

จ�านวนไม่เกิน	700,000	คอร์กิโลเมตร	ซึ่งเป็น

สินทรัพย์ใหม่ที่พร้อมใช้งานและถูกสร้างขึ้นมา

เพียง	1-3	ปี	จากอายุการใช้งานเฉลี่ยอยู่ที่	35-

40	ปี	หากมีการบ�ารุงรักษาอย่างดี

	 นายพรชลิต	กล่าวเพิ่มเติมว่า	แหล่งเงิน

ทุนที่ใช้ลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่	1	มาจากการเพิ่ม

ทุนจดทะเบียนของกองทุนฯ	จ�านวนรวมไม่

เกิน	24,629	ล้านบาท	ส่งผลให้ทุนจดทะเบียน

เพิ่มขึ้นจากเดิมอยู่ที่	54,183.8	ล้านบาท	เพิ่ม

เป็น	78,812.8	ล้านบาทบาท	โดยจะออกและ

เสนอขายหน่วยลงทุนใหม่จ�านวนไม่เกิน	2,500	

ล้านหน่วย	แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมที่มีรายชื่อ

ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตาม

สัดส่วนการถือหน่วยลงทุน	ซึ่งกองทุนฯจะ

ด�าเนินการก�าหนดอัตราส่วนใช้สิทธิจองซื้อใน

การเสนอขายหน่วยลงทุนใหม่ต่อไป	ส่วนที่เหลือ

จะเป็นการกู้เงินจากสถาบันการเงินอีกไม่เกิน	

15,500	ล้านบาท	เพื่อใช้เป็นเงินทุนส่วนหนึ่ง

ส�าหรับซื้อกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินใหม่	นอกจาก

นั้นกองทุนฯ	อาจกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินใน

ประเทศอีกไม่เกิน	2,660	ล้านบาท	เพื่อใช้ช�าระ

ภาษีมูลค่าเพิ่มจากการซื้อกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน

ใหม่			

	 นอกจากนี้	ที่ประชุมฯ	ยังได้อนุมัติให้กอง

ทุนฯ	ขยายอายุสัญญาเช่าหลักของทรัพย์สิน

เดิมของกองทุนฯ	ได้แก่	เส้นใยแก้วน�าแสง	

(Optical	Fiber	Cable	หรือ	OFC)	จ�านวน	

784,400	คอร์กิโลเมตร	โดยมี	TTTBB	เป็นคู่

สัญญา	จากเดิมที่จะหมดสิ้นสุดอายุสัญญาเช่า

ในวันที่	22	กุมภาพันธ์	2569	ออกไปเป็น	29	

มกราคม	2575	ท�าให้กองทุนฯ	มีความมั่นคง

ของกระแสรายได้จากค่าเช่าทรัพย์สินบางส่วน

ที่กองทุนฯ	ลงทุนอยู่ในปัจจุบันได้ยาวนานขึ้น	

ซึ่งถือเป็นประโยชน์แก่กองทุนฯ	และผู้ถือหน่วย

ลงทุนทุกราย

 นายพิเชษฐ สิทธิอ�านวย 
กรรมการผู้อ�านวยการ บริษัทหลัก
ทรัพย์ บัวหลวง จ�ากัด (มหาชน) 
ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน	กล่าวว่า	การเข้า

ลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่	1	ของ	JASIF	จะท�าให้กอง

ทุนฯ	มีขนาดทรัพย์สินและมูลค่าตลาดที่เพิ่ม

ขึ้น	จากการขยายโครงข่ายเส้นใยแก้วน�าแสงที่

มีพื้นที่ให้บริการเพิ่มเติม	ซึ่งครอบคลุมพื้นที่	77	

จังหวัดทั่วประเทศ	เพื่อรองรับความต้องการใช้

งานอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ในประเทศไทยที่

เพิ่มสูงขึ้น	จึงเป็นโอกาสที่ดีของผู้ถือหน่วยเดิม

ที่จะลงทุนเพิ่มเพื่อรับโอกาสผลตอบแทนที่เพิ่ม

ขึ้นจากการเช่าระยะยาวของกลุ่มผู้เช่าหลักอย่าง	

TTTBB	ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต

บรอดแบนด์รายใหญ่ของไทย	นอกจากนี้	ยัง

มีการน�าทรัพย์สินส่วนที่เหลือไปจัดหาผล

ประโยชน์เพิ่มเติมจากผู้ประกอบรายอื่น	และใน

ระหว่างการหาผู้เช่าทรัพย์สินส่วนเพิ่มทุนใหม่นี้	

TTTBB	ยังรับประกันรายได้ค่าเช่าให้แก่กองทุนฯ	

อีกด้วย

	 ทั้งนี้	หลังจากนี้กองทุนฯ	จะด�าเนินการ

ก�าหนดจ�านวนหน่วยลงทุนเพิ่มทุน	อัตราส่วน

การจัดสรร	ราคาเสนอขาย	และวันก�าหนดราย

ชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิ์จองซื้อหน่วยลงทุน

เพิ่มทุน	(Record	Date)	ต่อไป
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	 แม่มดน้อย	ภาคพิสดาร	เห็นแรงสาด	แรงขาย	แล้ว	ก็เซ็งๆ	แม้	ทรัมป์	ส่งข่าวบอก		
เมื่อคืนที่ผ่านมา	จีนได้ติดต่อสหรัฐ	เพื่อเจรจาการค้า..โปรยยาวหอมให้ชาวโลกได้รับรู้ว่า	
จีนต้องการที่จะท�าข้อตกลง	และเป็นครั้งแรกที่ผมเห็นว่า	จีนต้องการที่จะท�าข้อตกลงที่มี
ความเหมาะสม....บนโลกของการเจรจาการค้า	ยังมีขั้นตอนและเรื่องราวมากมาย	ยังไง	
แม่มดน้อย	ก็ไม่อยากให้นักลงทุน	มองโลกในแง่ดี
	 หลายครั้ง	ทรัมป์	ก็โปรยยาหอมมาหลายครั้ง	แต่ก็หักเหลี่ยมมาตลอด...ชะตา
กรรมของหุ้นโลก	อยู่ที่	ทวีต..ของทรัมป์	
	 วานนี้ดัชนีตลาดปิดที่ระดับ	1,622.73	จุด	ลดลง	23.95จุด	หรือ	1.45%	มูลค่าการ
ซื้อขาย	64,691.57	ล้านบาท	สรุปสถาบันในประเทศขายสุทธิ	4,180.82	ล้านบาท	บัญชี
บริษัทหลักทรัพย์ซื้อสุทธิ	843.05	ล้านบาท	นักลงทุนต่างประเทศขายสุทธิ	1,392.54	
ล้านบาท	นักลงทุนทั่วไปในประเทศซื้อสุทธิ	4,730.32	ล้านบาท
 DRT	ตอกย�้าเป็นหุ้นปันผลที่สร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่นักลงทุนอย่างต่อเนื่อง				
หลังประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหุ้นละ	0.20	บาทต่อหุ้น	คิดเป็นเงินปันผลรวมทั้ง
สิ้น	189.59	ล้านบาท	จากผลการด�าเนินงานครึ่งปีแรกของปีนี้	ที่ท�าก�าไรสุทธิ	343.98	
ล้านบาท	เพิ่มขึ้น	34.59%	เมื่อเทียบช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา	ส่วนแผนงานช่วงที่
เหลือของปี	มุ่งรักษาอัตราการเดินเครื่องจักรอยู่ที่	80-90%	และอัตราก�าไรขั้นต้นอยู่ใน
เกณฑ์เฉลี่ย	25-27%	จากแผนการตลาดภายใต้แนวคิด	สวยครบเซต	ตราเพชรทั้งหลัง	
ตอกย�้าจุดแข็งด้านความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์	‘ตราเพชร’	มั่นใจทั้งปี
เติบโตได้ตามแผนที่วางไว้	
 COMAN	เปิด	2	ธุรกิจใหม่ให้บริการด้านการท่องเที่ยวออนไลน์-Outsourcing	
Revenue	หวังเป็นผู้น�าด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการท่องเที่ยวครบวงจรของเอเชีย	
พร้อมยกทุกกลุ่มธุรกิจร่วมโชว์ในงานฟู้ดแอนด์โฮเทล	ไทยแลนด์	2019
	 พ่อมดน้อย	บล.กสิกรไทย	บอกกลยุทธ์การลงทุน	ถือครองเงินสด	15-20%	
ของพอร์ท	สะสมหุ้นกลุ่มที่แข็งกว่าตลาดบ	ดังนี้	
	 1)	กลุ่มหุ้นที่ได้ประโยชน์จากมาตรการภาครัฐ	CPALL	AMATA	BTS	ORI	TFFIF	2)	
กลุ่มปินผลสูง	JASIF	LH	TISCO	TCAP	3)	กลุ่มสื่อสารได้ประโยชน์จากการแข่งขันลดลง	
(รายได้เพิ่ม	ต๊นทุนลด)	TRUE	DTAC	ADVANC	INTUCH	4)	กลุ่มที่ได้ประโยชน์จาก	IMO	
2020	TOP	PRM	BGC	5)	กลุ่มที่ได้ประโยชน์จากตัวเลขนักท่องเที่ยวจีนฟื้น	AOT	ERW	
MINT	CENTEL	6)	ปัจจัยเฉพาะตัว	CPF	GUNKUL	TPCH	PTT	JWD	JAS	SAWAD	OSP	
7)	Pair	trade	(Long	INTUCH/Short	ADVANC)	หลังส่วนลดต่อ	NAV	ปรับขึ้นสู่ระดับ
สูงสุดในรอบ	1	ปีที่	27%	เทียบค่าเฉลี่ยในอดีตที่	15%	
	 *แนะน�า	Take	profit	SUPEREIF,	COM7	และ	Cut	loss	PTT	เพราะได้รับผลลบ

จากสงครามการค้าสหรัฐฯจีนที่บานปลาย	และการน�า	PTTOR	เข้าตลาดหลักทรัพย์อาจ
ล่าช้ากว่าคาด	
	 ติดตามตัวเลขเศรษฐกิจส�าคัญสัปดาห์นี้	วันจันทร์ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนสหรัฐฯ
(คาด+1%	mom),	วันอังคารดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐฯส.ค.	(คาด130	จุดลดลง
จากก.ค.ที่136	จุด)	และผู้ตรวจการแผ่นดินชี้ขาดกรณีนายกถวายสัตย์ไม่ครบ,	วันพุธ
งานThailand	focus	(28-30	ส.ค.)	และสต๊อกน�้ามันดิบคงคลังสหรัฐฯ,	วันศุกร์ติดตาม
ตัวเลขเศรษฐกิจของธปท.,	BOI	เตรียมเสนอมาตรการส่งเสริมการลงทุนชุดใหม่เพื่อดึง
ต่างชาติย้ายฐานมาไทยต่อ	ครม.	ช่วงสุดสัปดาห์ติดตามตัวเลข	PMI	อุตสาหกรรมของ
จีน	(คาด49.6)	
	 เมื่อเร็วๆ	นี้ดร.อัญชลิน	พรรณนิภา	ประธาน	และ	ดร.นภัสนันท์	พรรณนิภา	
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท	ทีคิวเอ็ม	คอร์ปอเรชั่น	จ�ากัด	(มหาชน)	TQM ให้การ
ต้อนรับชมรมอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น	สมาคมนักลงทุนไทย	ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมการ
ด�าเนินงานของกลุ่มบริษัท	ฯ	ณ	ทีคิวเอ็ม	ส�านักงานใหญ่	ถนนลาดปลาเค้า	
	 ช่วงนี้เห็นคุณเชอร์รี่-จิรลาวัณย์	ตั้งกิจเวทย์	ผู้บริหารสาวคนเก่งแห่ง	ไทยพาณิชย์	
จูเลียส	แบร์	ท�างานหนักเป็นพิเศษ	เพราะเตรียมให้การต้อนรับลูกค้าคนส�าคัญระดับวีวีไอ
พีกว่า	150	ชีวิตอย่างดีที่สุดในค�่าคืน	เอส	ซี	บี	จูเลียสแบร์	“เดอะ	ซิมโฟนี่	ออฟ	ทรัสต์”	
กาล่า	ไนท์	เฉลิมฉลองการเปิดตัวบริษัทหลักทรัพย์	ไทยพาณิชย์	จูเลียส	แบร์	จ�ากัด	
อย่างเป็นทางการ	เพื่อให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน	และการบริหารความมั่งคั่งเฉพาะ
บุคคลอย่างเต็มรูปแบบแก่ลูกค้าที่มีความมั่งคังระดับสูงในประเทศไทยเป็นครั้งแรกด้วย
โอกาสการลงทุนอย่างไร้ขีดจ�ากัดในระดับโลก	เริ่มต้นลงทุนได้ตั้งแต่	100	ล้านบาท	แว่ว
มาว่างานนี้ได้เตรียมเซอร์ไพรส์สุดพิเศษให้กับลูกค้าคนส�าคัญด้วยประสบการณ์ดนตรีจาก
ศิลปินระดับโลก	“ไมเคิล	โบลตัน”	จะยิ่งใหญ่ขนาดไหน	รอชมพร้อมกันได้	28	สิงหาคมนี้	
ที่โรงแรมแมนดาริน	โอเรียนเต็ล

	 เมื่อเร็ว	ๆ	นี้	ดร.วีรพัฒน์	เพชรคุปต์	ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร	บล. คันทรี่ กรุ๊ป ถ่ายภาพ
ร่วมกับ	นายวิบูลย์	ฤกษ์ศิระทัย	ผู้ว่าการการไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	พร้อมทั้งคณะกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์	การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย	เพื่อแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบ
รอบ	40	ปี	และก้าวสู่ปีที่	50	สอ.	กฟผ.	ณ	ศูนย์
กีฬาก�าธน	สินธวานนท์	ในการนี้บริษัทฯ	ได้ร่วม
บริจาคร่วมสมทบทุนกิจกรรมสาธารณะกุศล	พร้อม

ทั้งได้ร่วมออกบูธงาน	Mini	Money	Expo		
 ACG สัญญาณดี	ลุ้นยอดขายทะลักรับอานิสงส์	"ฮอนด้าออโตโมบิล
(ประเทศไทย)"ลุยออกแคมเปญกระตุ้นตลาด	ไตรมาส	3/62	จัดแคมเปญ“Honda	
Surprise	ให้ลุ้นทองเป็นล้าน"	มูลค่ารวม	20	ล้านบาท	ขณะที่แต่ละรุ่นมีโปรโมชั่นแตก
ต่างสร้างแรงจูงใจ		พร้อมเกาะกระแสมอเตอร์เอ็กซ์โป	2019	จัดขึ้นปลายปีนี้	ฟาก"ภานุ
มาศ	รังคกูลนุวัฒน์"	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	มั่นใจแคมเปญใหญ่	ช่วยหนุนผลงานปีนี้
เข้าเป้าหมาย

แรงขาย

บล.ทิสโก้	:	HANA	แนะน�า	ถือ	ราคาพื้นฐาน	ที่	25.00	บ.
บล.ฟิลลิป	:	CK	แนะน�า	ซื้อ	ราคาพื้นฐาน	ที่	27.00	บ.

บล.ดีบีเอสวิคเคอร์ส	:	DREIT	แนะน�า	ซื้อ	ราคาพื้นฐาน	ที่	7.55	บ.
บล.ดีบีเอสวิคเคอร์ส	:	SEAFCO	แนะน�า	ซื้อ	ราคาพื้นฐาน	ที่	9.07	บ.

บล.ดีบีเอสวิคเคอร์ส	:	HANA	แนะน�า	Fully	Valued	ราคาพื้นฐาน	ที่	25.00	บ.	
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